

45.- PHONG SƠN TIỆM ☰☷

I.- THẾ GIAN SỰ VỤ

Lễ vu quy tốt đẹp, tình duyên hanh thông, công ăn việc làm khoáng đạt, công thành danh toại.

II.- NHẬP THẾ

Hiền sĩ công thành danh toại, tiến lên các bậc thang danh vọng với tài đức vẹn toàn, xứng đáng ngôi vị trong xã hội, giải quyết được những tệ đoan xã hội, những những nhiễu cường hào ác bá được giải tỏa, nêu gương cần thanh liêm chính, chí công vô tư trong quan trường, giải trừ đầu cơ chánh trị, tiến dần lên lãnh đạo hoàn hảo và vững vàng ngôi vị, như De Gaule đã vào sanh ra tử kháng chiến chống Đức quốc xã, thành công rồi, các đảng phái chí chóc tranh giành quyền lợi khiến cho chánh trị nước Pháp rối ben, ông từ chức lui về ẩn sĩ, ngấm ngầm vận chuyển giải tỏa các đảng phái và trở lại chánh quyền tái lập nền Đệ Ngũ Cộng Hòa, dẹp tan hết các tranh chấp đem lại an bình cho nước Pháp.

III.- XUẤT THẾ

Ở Trung Hoa Tiên đạo chia làm 2 phe Triền giáo và Triệt giáo, kinh chống nhau, cũng như võ công cũng chia làm 2 phe Hắc đạo và Bạch Đạo. Tức nhiên phe tà Triệt giáo và Hắc đạo Ma giáo lúc đầu quá hùng hậu do quyền lợi vật chất quá dư thừa quyến rũ, còn Xiển Giáo và Bạch Đạo tu hành chơn chính và hành hiệp giang hồ cứu khổ phò nguy. Những phù phép tả đạo bằng môn lừa mị dân chúng lần hồi bị phanh phui nên bị tẩy trừ, còn Xiển giáo chánh đại quang minh, cứu khổ như sinh đương nhiên được ngưỡng vọng, cũng như các anh hùng hiệp sĩ thưởng thiện phạt ác công minh, diệt trừ ma giáo tàn bạo được dân chúng tôn kính lên hàng anh hùng đại hiệp, Ở Mỹ có đạo Satan quyến rũ giàu sang lợi lộc, hưởng thụ vật chất đầy đủ, để rồi đưa vào những hành động ác độc, như tự sát tập thể để được lên thiên đàng, nhiều như ong kẻ ngoại đạo, hay khủng bố người chống đạo hết sức tàn nhẫn.

IV.- THẾ GIAN VẬN

“Trường đồ tri mã lực” ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay, nên người ta thường nghĩ và chúc tụng “Mã đáo thành công”. Ai cũng muốn việc làm thành tựu, như thiếu nữ luôn nghĩ mộng vu quy, hầu có cuộc sống vạn hạnh hơn. Khi vào đời ai cũng muốn tương lai sự nghiệp rực rỡ, như thành công được tốt đẹp là do tài sức vẹn toàn, chứ không ai đem dâng của cải, chỉ có bọn cướp bắt buộc người khác chuộc mạng là hành động tàn nhẫn. Các tay trùm băng đảng, buôn lậu, sát phạt nhau giữ địa vị chúa trùm đương nhiên trái với đạo nghĩa con người. Cộng sản tay tổ đảng phái, hơn cả chúa trùm các băng đảng, sẵn sàng thủ tiêu những kẻ chống đối từ hàng chục triệu mạng, như Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông với ý tưởng nhộm đỏ hết thế giới để độc hành, độc trị, độc đảng, rất thanh hành hơn nửa thế kỷ để rồi đền tội với thế giới trước tòa án thiên nhiên, mà Liên xô là điển hình.

V.- AN BÀI THẾ SỰ.

“Càng cao danh vọng càng dài gian nan” Con người khi đoạt được thành quả, nếu không thận trọng trong tiến trình sự nghiệp, thường bị vấp ngã do lỡ bước, hay do ngoại nhân phá hoại. Lấy tâm đạo ra xử thế, hiền hòa nhã nhặn đôi khi còn bị chỉ trích nhu nhược, dụng hình pháp thẳng thắng bị chê là thiếu khoan hồng, cho nên mới có Trung dung đạo không nhiều, không ít, vừa phải thôi là có chút thành công, lần hồi tiến đến chuẩn mực cho bình trị, được tán thưởng hợp tình hợp lý, như Lê Thánh Tôn đã từng ý nghĩ:

“Lòng trầm thương dân như con trầm, tại vì dân chúng ngu muội làm càng phải tội. Vậy từ nay tội gì cũng giảm án bớt cho, để nảy sanh lòng tự hối mà ăn hiền ở lành, xã hội mới bình trị”.